

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

**THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA
LUẬN ÁN**

Đề tài luận án: **Xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
trong Luật Hình sự Việt Nam**

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự

Mã số: **9.38.01.04**

Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Thủy

Họ và tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
2. TS. Hoàng Thị Tuệ Phương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu về xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Luật Hình sự Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án có những đóng góp vào hệ thống lý luận của khoa học Luật hình sự Việt Nam về vấn đề xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Đồng thời, nội dung của Luận án còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về vấn đề này. Những đóng góp mới quan trọng của Luận án thể hiện ở các nội dung sau:

Thứ nhất, Luận án đóng góp vào việc làm phong phú, hệ thống hóa những vấn đề lý luận của khoa học luật hình sự Việt Nam về xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Luận án làm rõ những vấn đề còn chưa có nhận thức rõ ràng và thống nhất trong khoa học luật hình sự Việt Nam như khái niệm, đặc điểm, điều kiện và nguyên tắc áp dụng xử lý chuyển hướng, các biện pháp xử lý chuyển hướng, cơ sở quy định, lợi ích và hạn chế của xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Thứ hai, Luận án đã đúc kết kinh nghiệm của pháp luật quốc tế và một số quốc gia như Canada, Bang Georgia (Hoa Kỳ) và Cộng hòa Liên bang Đức về xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Các chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia về xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

có thể được tham khảo khi đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam về vấn đề này.

Thứ ba, Luận án phân tích, đánh giá một cách toàn diện quy định của BLHS năm 2015 về xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế và thực tiễn áp dụng. Luận án cũng phân tích, đánh giá lịch sử hình thành và phát triển của các quy định về xử lý chuyển hướng trong pháp luật hình sự nước ta giai đoạn trước khi ban hành BLHS năm 1985 đến khi ban hành BLHS năm 2015. Từ thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng, Luận án đã phân tích những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn áp dụng xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong luật hình sự Việt Nam.

Thứ tư, Luận án đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam về xử lý chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng trên cơ sở những luận cứ khoa học, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và có tiếp thu những nhân tố hợp lý trong quy định của pháp luật quốc tế và một số quốc gia tiến bộ trên thế giới.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGHIÊN CỨU SINH

Mai Thị Thủy